

คู่มือมุอ์มินในภาวะวิกฤตและศึกสงคราม

[ไทย]

دليل المؤمن في الأزمة والقتال

[باللغة التايلاندية]

ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا

ถอดความ: อนิส สุลัยมาน

مراجعة: أنيس سليمان

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮ์ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1430 – 2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتب سنته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة

أما بعد:

กฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้บนโลกนี้คือมนุษย์ทุกคนต้องประสบกับการทดสอบด้วยการเผชิญกับความอธรรมหรือความทุกข์ยากที่เกิดจากการข่มเหงรังแกของฝ่ายอธรรมหรือเผชิญกับศัตรูที่คอยมาระราน ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะบุคคล กลุ่มองค์กรหรือประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ศรัทธามั่นต่อเอกองค์อัลลอฮ์ และรับเอาอิสลามเป็นระบอบการดำเนินชีวิต

ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงได้สอนวิธีการป้องกันพร้อมทั้งประทานอาวุธแก่ประชาชาติมุสลิมเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวในการเผชิญกับวิกฤตและความเป็นศัตรูของผู้อธรรมด้วยการกล่าวซิกิรุลลอฮ์ให้มากขึ้น ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความยำเกรงต่อพระองค์ พร้อมกับวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ด้วยบทดุอาอ์ที่นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลิม และบรรดาเศาะหาบะฮ์ของท่านได้ถือปฏิบัติอย่างเป็นนิจ ทั้งในละหมาดและนอกเวลาละหมาด

เนื่องจากมีพี่น้องหลายคนได้ขอให้ข้าพเจ้ารวบรวมบทดุอาอ์ที่มีรายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลิม เพื่อพวกเขาจะได้ยึดปฏิบัติ โดยหวังว่าจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับบรรดาศรัทธาชนในการดำรงชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายของคำว่า การญihadในหนทางของอัลลอฮ์ เพราะการซิกิร (รำลึกถึงอัลลอฮ์) นั้นเป็นอาภรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับศรัทธาชนและเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในภาวะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตและศึกสงคราม

และนี่คือ "คู่มือมุอ์มินในภาวะวิกฤตและศึกสงคราม" ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้อย่างรีบเร่ง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮ์ทรงรับและประทานความจำเริญในงานชิ้นนี้ และดลใจให้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยการวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ด้วยดุอาอ์นี้ พร้อมกับได้รับความคุ้มครองจากพระองค์และมีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหลาย...อามีน

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم،

سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین

อิสมาอีล อับดุลเราะฮ์มาน

25/7/1422 ฮ.ศ.

บทที่ 1

การเตรียมตัวในการเผชิญ กับวิกฤตและศึกสงคราม

เนื่องจากแก่นแท้ของชีวิตผู้ศรัทธานั้นคือการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 นี้ การยอมรับของยิวไฮอนิสต์สากลที่ได้ร่วมมือกับคริสเตียนและมุสลิมของพวกเขาในการวางแผนชั่วเพื่อทำลายล้างประชาชาติมุสลิมทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ

ในการเผชิญกับวิกฤตแห่งมหากภัยพิบัติอันเกิดจากความอธรรมของยิวไฮอนิสต์และคริสเตียนสากลนี้ มุสลิมและมุสลิมะฮ์ทุกคนจำเป็นต้องเก็บตนเสียบางแห่งอิมานหรือการศรัทธาของพวกเขา พร้อมกับยกระดับการตีความ ด้วยการมอบกิจการต่างๆของพวกเขาต่อพระองค์อัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวด้วยวิธีต่อไปนี้ :

1. เพิ่มความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบอิสลามจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์โดยอาศัยการอธิบายของอูลมะฮ์ที่ได้รับการยอมรับ
2. ตั้งเจตนาญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ใหม่ที่ปราศจากการตั้งภาคีและลำพองตน
3. ขยันหมั่นเพียรในการทำอิบาดะฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และสอดคล้องกับแบบอย่างของท่าน รสุล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลิม โดยปราศจากสิ่งอูตรีและแปลกปลอม
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับตัวเองด้วยความรู้ที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการและการเป็นเคาะลีฟะฮ์บนแผ่นดิน
5. ตั้งตัวอยู่เสมอพร้อมกับศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งและเฉลียวฉลาดต่อแผนการล่อลวงของพวกไฮอนิสต์ผู้เป็นศัตรูของอัลลอฮ์ และพันธมิตรของพวกเขาจากบรรดามุชริกีนและมุนาฟิกีน
6. ดำเนินการตะฮะฮ์ฮุชชียะฮ์ของผู้นำกลุ่มต่างๆและคนทั่วไปสู่สังคมอิสลามด้วยความอดทนและวิทญ์ปัญญา พร้อมทั้งอธิบายและชี้แจงถึงความประเสริฐของอิสลามแก่ทุกฝ่าย ด้วยสื่อต่างๆ ที่ได้ผลและมีประโยชน์
7. หมั่นวิงวอนขอดุอาอ์ด้วยคำดุอาอ์ที่ม๊ะฮ์ซุรจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลิม หรือดุอาอ์ที่ควรแก่การตอบรับ(มุสตะฮะบ) พร้อมทั้งอ่านกุนูตนาซิฮะฮ์อย่างสม่ำเสมอในละหมาดฟัจรฺทั้ง 5 เวลา ทุกครั้งที่เกิดเกิดวิกฤตกับประชาชาติอิสลาม
8. หมั่นอ่านบทซิกิริอย่างสม่ำเสมอ ตามแบบอย่างที่ถูกต้องและได้ถูกบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวบทหรือวิธีการอ่าน โดยเฉพาะอัลกุรอานอย่างน้อย 1 ญุซอ์ ต่อวัน สวดขอพร(วิริด)หลังละหมาด อี้ซการุนาบาเวีย เข้า-เย็นตามสุนนะฮ์ของท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลิม และหมั่นขอดุอาอ์ในทุกเวลาและสถานการณ์
9. ฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งการรักใคร่ในหมู่พี่น้องมุสลิมและวิญญาณแห่งการช่วยเหลือแบบมะอะฮ์ระหว่างศรัทธาชนทั้งหลาย โดยไม่คำนึงถึงกลุ่ม มัซฮับ เชื้อชาติและภาษา ในการปฏิบัติหน้าที่การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ ตามความสามารถของแต่ละคนด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานการณ์
10. หมั่นบริจาคทรัพย์เงินทองในหนทางของอัลลอฮ์ให้มาก ด้วยความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมและหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ รวมทั้งฟื้นฟูสถานวาเก็ฟต่างๆ

11. หลีกเลียงและงดใช้บริการผลิตภัณฑ์ของชาวยิวและคริสต์ โดยเฉพาะสิ่งที่หะรอมต้องห้าม เครื่องประดับ อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือย ตลอดจนร้านค้า อาหาร และเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วย ส่วนประกอบที่หะรอมและคลุมเครือ(ซุบฮาด)และจงเพียงพอกับสิ่งที่หะลาลจากผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

12. อดทนเพื่ออัลลอฮ์ให้มาก พร้อมทั้งมอบกิจการของเราต่ออัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียว ด้วยการมูนาญาต(การอิบาดะฮ์ด้วยการละหมาดและวิงวอน)ต่ออัลลอฮ์ในยามค่ำคืนให้มาก

บทที่ 2 แก่นแท้ของซิกิริและดูอาฮ์

ท่านรศูด คีอิลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวความว่า : "การขอดูอาฮ์นั้นเป็นอิบาดะฮฺ" แล้วท่านก็อ่านอา
ยะฮฺ

«وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ» (غافر : ٦٠)

ความว่า "และพระเจ้าของพวกท่านได้ตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้าเถิด แล้วข้าจะตอบรับคำ
วิงวอนของพวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีแก่ข้าฉัน พวกเขาจะต้องเข้าไปอยู่ใน
นรกญะฮันนัมในสภาพที่ต่ำต้อย" (สุเราะฮฺ ซอฟิร : 60) (บันทึกโดย อับดุลวาฮิด, อัต-ติรมิซียฺ ดู
เศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซียฺ : 1627)

ท่านรศูด คีอิลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวความว่า :

“ไม่มีสิ่งใดที่มีเกียรติใน ศัตนะของอัลลอฮฺเหนือกว่าการขอดูอาฮ์ของบ่าวต่อพระองค์” (หะสัน
บันทึกโดย อัต-ติรมิซียฺ 3429)

ท่านมุอาซ บิน อุบบาด กล่าวความว่า:

“ไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องคนหนึ่งๆจากการลงโทษของอัลลอฮฺดีไปกว่าการซิกิริต่ออัลลอฮฺ” (อัต-
ติรมิซียฺ 2437)

พึงทราบเถิดว่า แก่นแท้ของการซิกิริและความลับของการขอดูอาฮ์นั้นคือการกล่าวคำขอดูอาฮ์และซิกิริ
ของผู้ใดผู้หนึ่ง ที่สามารถเสริมสร้างจิตใจของเขาในด้าน :

1. การยอมรับในเอกภาพ(เตาฮีด)ของอัลลอฮฺ โดยไม่ตั้งภาคีกับสิ่งใดๆ กับพระองค์
2. การมอบตน(ตะวักกัล)ต่ออัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว
3. เพียงพอพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺทรงเคียงข้างบ่าวที่ขอดูอาฮ์ต่อพระองค์เสมอ
4. เพียงพอและเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองและความช่วยเหลือของอัลลอฮฺเท่านั้น ไม่ว่าจะในดุนยาหรืออาคิ

เราะฮฺ

ดังนั้นผู้ใดที่ขอดูอาฮ์ต่ออัลลอฮฺด้วยความรู้สึกดังกล่าว ก็หมายความว่าดูอาฮ์ของเขาจะถูกตอบรับอย่าง
แน่นอน ไม่ว่าจะในโลกดุนยาหรืออาคิเราะฮฺ และผู้ใดที่ยังไม่มีความรู้สึกดังกล่าวในจิตใจ ก็หมายความว่าเขายังมิได้
ขอดูอาฮ์ต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าลิ้นของเขาจะเป็ยกแฉะด้วยการกล่าวบทดูอาฮ์ที่มากมาย ไม่ว่าจะในหรือ
นอกกะหมาด

ท่านรศูด คีอิลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวความว่า:

“พวกท่านจงขอคุณาธิ์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความเชื่อมั่นต่อการตอบรับของพระองค์ และพึงทราบเถิดว่า อัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับคุณาธิ์จากจิตใจที่หลงลืมและไม่อยู่กับเนื้อกับตัว” (หะสัน บันทึกลงโดย อะหมัด 3/17 อัด-ติรมิซีย 3545)

ท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวความว่า :

“คุณาธิ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อ สิ่งที่ได้ประสบกับบ่าวคนหนึ่งและสิ่งที่ยังไม่ได้ประสบกับเขาดังนั้นโอ้บ่าวของอัลลอฮ์จงหมั่นขอคุณาธิ์เถิด” (หะสัน บันทึกลงโดย อัด-ติรมิซีย อัล-หากิม ดู เศาะหีหฺ อัด-ดีร์มีป ๑๖๓๔)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวความว่า :

“ไม่มีมุสลิมคนใดที่ขอคุณาธิ์ด้วยคุณาธิ์ที่ไม่เป็นบาปและไม่มีการตัดสัมพันธ์กัน นอกจากอัลลอฮ์จะทรงประทานหนึ่งในสามประการแก่เขา :

1. พระองค์จะทรงประทานตามที่เขาขอทันที
2. หรือพระองค์จะทรงเก็บมันไว้เพื่อมอบให้แก่เขาในวันอาคิเราะฮ์
3. หรือพระองค์จะทรงคุ้มครองเขาจากความชั่วร้ายที่เท่าเทียมกับคุณาธิ์ที่เขาได้ขอไว้

บรรดาเศาะหาบะฮ์กล่าวขึ้นว่า “ถ้าเช่นนั้นเราจะขอคุณาธิ์ให้มากๆ” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็กล่าวว่า “ความกรุณาของอัลลอฮ์มีมากกว่านั้นอีก” (หะสัน เศาะหีหฺ ดู เศาะหีหฺ อัด-ดีร์มีป 1633)

บทที่ 3

การกล่าวซิกิริและซอบัร(อดทนอดกลั้น)

จงฟังเกิดคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ว่า

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَابْتُئُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! เมื่อพวกเขาเผชิญกับศัตรูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จงยืนหยัดและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับความสำเร็จ และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรสูลของพระองค์และจงอย่าขัดแย้งกัน เพราะมันจะทำให้พวกเขาเพลี่ยงพล้ำและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเขาหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเคียงข้างบรรดาผู้ออดทน” (สุเราะฮ์ อัล-อันฟาล 45-46)

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาซิกิริหลักๆ สำหรับมุอ์มินคือ

1. วิริดอัลกุรอาน กล่าวคืออ่านอัลกุรอานทุกวัน พร้อมกับคำนึงถึงความหมาย (ระดับบูร)อย่างน้อย 1 ญุซฮ์ ต่อวัน ซึ่งจะทำให้ท่านอ่านอัลกุรอานจบเล่ม 1 ครั้ง ในทุกๆ เดือน
2. หมั่นอ่านวิริดมะฮฺญูเราะฮฺ กล่าวคือ อ่านวิริดหลังละหมาดห้าเวลา ซึ่งประกอบด้วยซิกิริและดุอาอ์ ตามเนื้อหาและวิธีของท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะซัลลัม
3. หมั่นอ่านอัชการุ นะบะวะวียะฮฺ กล่าวคืออ่านอัชการุ(บทซิกิริ)ที่มาจากท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งจะมีประโยชน์มหาศาลและมีคุณค่าแก่ผู้อ่าน ครอบคลุม สังคมและประเทศชาติ
4. กล่าวซิกิริต่ออัลลอฮ์ในทุกอิริยาบถ ตามเนื้อหาและวิธีของท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม พร้อมด้วยเจตนาที่อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์และดำเนินตามแบบอย่างของท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ดังที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้กล่าวว่า : “ท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม จะกล่าวซิกิริต่ออัลลอฮ์ในทุกอิริยาบถของท่าน” (หะสัน เฆาะริบ บันทีกโดย ฮัด-ติรมิซียฺ 3444)

และพึงทราบเถิดว่า การซิกิริต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นคุณลักษณะของจิตใจที่แสดงออกด้วยการกล่าวด้วยลิ้น และวิถีการดำเนินชีวิต .. วัลลอฮุ อะอูลัม

บทที่ 4 จุดยืนของมุสลิมต่อศีกสงคราม

1. ตั้งเจตนาเพื่อญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ อยู่ตลอดเวลา มุสลิมต้องตั้งเจตนาเพื่อจะญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวความว่า:

“ผู้ใดที่ตายในขณะที่เขายังไม่เคยต่อสู้(ญิฮาด)และไม่เคยมีเจตนาในใจว่าจะต่อสู้ เท่ากับว่าเขาได้ตายบนส่วนหนึ่งของนิฟาก(ความกลับกลอก)” (มุสลิม 1910)

2. อย่าใฝ่ฝันที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูและจงขอดูอาให้แผ้วผ่านจากสิ่งนั้น

ถึงกระนั้นก็ตาม ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ได้ห้ามประชาชาติของท่านไม่ให้ใฝ่ฝันที่จะเผชิญหน้ากับศัตรู ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวความว่า:

“พวกท่านจงอย่าใฝ่ฝันที่จะเผชิญหน้ากับศัตรู และจงขอความปลอดภัยต่ออัลลอฮฺ แต่เมื่อพวกท่านต้องเผชิญหน้ากับศัตรู(อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้) พวกท่านจง(เผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยความ)อดทน และพึงทราบเถิดว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้ร่มเงาของคมดาบ(คือการตายในสมรภูมิตรบ)” (มุตตะฟั ก อลัยฮุ อัล-นุกอริย 1810 มุสลิม 1742)

3. ส่งเสริมให้ตายชะฮีด การตายชะฮีดคือการตายของมุสลิมคนหนึ่งด้วยการถูกฆ่าโดยศัตรูของอัลลอฮฺ (ไม่ว่าจะเป็นกาฟิร หัวบียู หรือพันธมิตรของพวกเขา)ในสภาพที่เขาตั้งเจตนาเพื่อญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะตายในสนามรบหรือนอกสนามรบก็ตาม

ท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวความว่า:

“ผู้ใดขอดูอาให้เพื่อให้ตายชะฮีดด้วยความบริสุทธิ์ใจ แน่แน่นอนเขาจะถูกประทาน(ฐานะหรือตำแหน่งของ)คนที่ตายชะฮีด ถึงแม้ว่า(ตามผิวเผินแล้ว)เขาไม่ได้ตายชะฮีด(ในสนามรบ)” (มุสลิม 1908) และในอีกรายงานหนึ่งมีความว่า “ถึงแม้ว่าเขาจะตายบนเตียงนอนก็ตาม” (มุสลิม 1909)

ดังนั้นบรรดาสะลัฟจึงมักจะวิงวอนขอดูอาด้วยบทดูอาของท่านอุมร์ที่ว่า :

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ

ความว่า : “ให้อัลลอฮฺ!ได้โปรดประทานการตายชะฮีดในหนทางของพระองค์แก่ฉันด้วยเถิด” (กัซฟูลเคาะฟาอ์ 539)

บทที่ 5

ดุอาอ์เมื่อกลัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือผู้กดขี่

เมื่อคนใดคนหนึ่งรู้สึกกลัวต่อความชั่วร้ายของผู้ธรรมหรือการกดขี่ของกลุ่มชนหนึ่ง ทั้งที่เป็นผู้นำและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะถ้าคนเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา และเมื่อเขาถูกอธรรมหรือกำลังถูกวางแผนเพื่อที่จะปฏิบัติอธรรมต่อเขา ก็ให้เขารำลึกอยู่เสมอว่า อัลลอฮุนั้นทรงโกรธกริ้วผู้อธรรมและทรงช่วยเหลือผู้ถูกอธรรมเสมอ ดังนั้นจงตักวาต่ออัลลอฮฺเถิดพร้อมทั้งมอบตนต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว แน่อนเขาจะปลอดภัยในคุณยาและอาคิเราะฮฺ ส่วนหนึ่งของคำดุอาอ์ที่ส่งเสริมให้อ่านเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวคือ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ความว่า : “อัลลอฮฺเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับ(การพึ่งพิงของ)เรา และพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลที่ดีที่สุด” (อัล-บะคอรีฮฺ 5/172)

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ ... (فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) ...
وَأَتَّبِعِهِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ أَنْ يَطْغَى، عَزَّ
جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

ความว่า: “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน...พระผู้ทรงอภิบาลแห่งเจ็ดชั้นฟ้าและทรงควบคุมอัฐฐ(บัลลังก์)อันยิ่งใหญ่ โปรดอยู่เคียงข้างและคอยปกป้องฉันจาก...(ระบือชื้อและชื้อสกุลหรือบิดาของเขา)... และพรรคพวกของเขาจากสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ทั้งที่เป็นญินและมนุษย์ เพื่อไม่ให้คนใดจากพวกเขาสามารถทำอธรรมต่อฉันหรือกดขี่ฉัน ผู้ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างนั้นมีเกียรติ การสดุดีพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์” (จากอิบน์ มัสอูด ในเศาะหีหฺ อัล-อะฮฺดี อัล-มุฟร้อด 545)

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا، اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكُ السَّمَوَاتِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ ... وَجُنُودِهِ
وَأَتَّبِعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَعَزَّ
جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

ความว่า: “อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ อัลลอฮฺผู้ทรงมีเกียรติเหนือสรรพสิ่งที่ปวง อัลลอฮฺทรงมีเกียรติเหนือสิ่งที่ฉันกลัวและเกรงขาม ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงยับยั้งบรรดาพากฟ่ามิให้ตกลงมาบนพื้นดิน ยกเว้นด้วยการอนุมัติจากพระองค์ จากความช่วยเหลือของบ่าวพระองค์(ระบือชื้อผู้อธรรม) กองทหาร พันธมิตรและผู้สนับสนุน

ของเขา(พร้อมกับให้พุ่งจิตไปยังพวกเขาเหล่านั้น)จากหมู่ญิน และมนุษย์. โอ้อัลลอฮฺ! โปรดอยู่เคียงข้างฉันและคอยปกป้องฉันจากการอธรรมของพวกเขา การสวดดีของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ นัก ผู้ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเขานั้นมีเกียรติยิ่ง พระนามของพระองค์นั้นจำเริญยิ่ง และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์” (กล่าว 3 ครั้ง) (เศาะหีหฺ จากคำพูดของอิบนุ อับบาส ดู เศาะหีหฺ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด 546)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

ความว่า: โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน! แท้จริงพวกเราขอให้พระองค์ทรงจัดการกับพวกเขา(พร้อมกับพุ่งจิตไปยังคนที่เรากลัวต่อการอธรรมของเขา) และเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของพวกเขา” (ให้ระลึกถึงศัตรูหรือผู้อธรรมด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นในความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ) (เศาะหีหฺ บันทีกโดย อับนุ ดาวูด 2/89 อัล-หากิม 2/142)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ

ความว่า: “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺผู้ทรงอ่อนโยน ทรงเฉลียวฉลาด มหาบริสุทธิ์ อัลลอฮฺ เจ้าผู้อภิบาลแห่งฟากฟ้าทั้งเจ็ด ผู้อภิบาลของอर्थอันยิ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงเคียงข้างนั้นมีเกียรติยิ่ง การสวดดีของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ นัก” (อิบนุส สุนนี 347)

«عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»

ความว่า: “พวกเราขอมอบหมาย(กิจการของเราแต่พระองค์เท่านั้น โอ้ผู้อภิบาลของเรา) ได้โปรดอย่าทำให้พวกเราเป็นเหยื่อแห่งภัยพิบัติของกลุ่มชนผู้อธรรม และได้โปรดให้เราปลอดภัยจาก(การอธรรมของ) กลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธา ด้วยความปรานีของพระองค์” (สุเราะฮฺ ยูนุส อายะฮฺ ที่ 85-86)

บทที่ 6
ดุอาอ์เมื่อรู้สึกลำบากใจและตกทุกข์

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ความว่า: “โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงชีพและผู้ทรงควบคุมดูแล ด้วยความเมตตาของพระองค์เท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือ โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ทรงมีเกียรติ” (กล่าวซ้ำให้มากๆ) (หะสัน บันทีก โดย ฮัต-ติรมิซีย์ 3593, 3594)

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

ความว่า: “มหาบริสุทธิ์ โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ โอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงชีพและผู้ทรงควบคุมดูแล” (เขาะริบ บันทีกโดย ฮัต-ติรมิซีย์ 3498)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

ความว่า : “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์มหา บริสุทธิ์พระองค์ แท้จริงฉันเป็นหนึ่งในหมู่มนุษย์อธรรม” (กล่าวให้มากๆ) (เศาะหีหฺ บันทีกโดย ฮัต-ติรมิซีย์ 3/168)

اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

ความว่า : “อัลลอฮ์ อัลลอฮ์ พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันจะไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์” (อบู ดาวูด 2/87 เศาะหีหฺ อิบนิ มาญะฮฺ 2/335)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

ความว่า: “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอ่อนโยน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ ผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ ผู้อภิบาลแห่งฟากฟ้าและแผ่นดิน และผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์ที่ทรงเกียรติ” (มุตตะฟักอลัยฮฺ อัล-บุคอรี 7/154 มุสลิม 4/2092)

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

ความว่า : “โอ้พระเจ้าอภิบาลของฉัน! ความเมตตาของพระองค์เท่านั้นที่ฉันหวัง ดั่งนั้นขอพระองค์ทรงโปรดอย่าปล่อยให้ฉันควบคุมดูแลตัวฉันตามลำพังแม้เพียงพริบตาเดียว และได้

โปรดปรับปรุงแก้ไขสภาพชีวิตทั้งหมดของฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์” (เศาะหฺหะฮฺ
บันทีกโดย อนุ ดาวูด 3/959 อะหมัด 5/42)

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَا ضِيقَ حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي
فَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ
أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَيْعَ قَلْبِي، وَنُورَ
صَدْرِي، وَجَلَاءَ حَزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

ความว่า: “โอ้พระเจ้าผู้อภิบาลของฉัน! แท้จริงฉันเป็นบ่าวของพระองค์ เป็นลูกของบ่าวชายของ
พระองค์และเป็นลูกของบ่าวหญิงของพระองค์ กระหม่อมของฉันอยู่ในมือของพระองค์
กำหนดการของพระองค์แก่ฉันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การตัดสินใจของพระองค์ต่อฉันนั้นยุติธรรม
ฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ด้วยพระนามทั้งหมดของพระองค์ที่พระองค์ทรงครอบครองมัน ทั้งที่
พระองค์ทรงใช้เรียกขานพระองค์เอง หรือพระองค์ทรงประทานลงในคัมภีร์ของพระองค์ หรือ
พระองค์ทรงสอนแก่คนใดคนหนึ่งจากบ่าวของพระองค์ หรือพระองค์ทรงเก็บมันไว้ในความรู้ที่
เกี่ยวกับสิ่งซ่อนเร้น(เศาะฮิบ)เฉพาะพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้อัลกุรอานเป็นธารน้ำ
ที่คอยหล่อเลี้ยงใจของฉัน เป็นแสงประทีปที่คอยส่องออกฉัน เป็นสิ่งที่ขจัดความยากลำบากแก่
ฉันและเป็นสิ่งที่ลบล้างความเสียใจของฉัน” (อะหมัด 1/391, 452 อิบน์ ฮิบบาน 2372)

ความว่า : โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ! พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของฉัน และพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือฉัน (ดังนั้น) ด้วยพระองค์ฉันพยายาม ด้วยพระองค์ฉันโจมตี และด้วยพระองค์ฉันต่อสู้กับข้าศึก” (พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เคียงข้างเราในการโจมตีและต่อสู้กับศัตรูตลอดเวลา) (เศาะหีหฺ บันทีกโดย อัล-ติรมิซีย์ 3/173)

اللَّهُمَّ بِكَ أَقَاتِلْ، وَبِكَ أَصَاوِلْ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! ด้วยพระองค์ฉันต่อสู้ ด้วยพระองค์ฉันเผชิญหน้ากับศัตรู และไม่มีพลังใดๆยกเว้นจากพระองค์” (เศาะหีหฺ บันทีกโดย อะหมัด 6/16)

اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โอ้เจ้าผู้ครอบครองวันปรโลก ต่อพระองค์เท่านั้นฉันทำอิบาดะฮ์ และต่อพระองค์เท่านั้นฉันขอความช่วยเหลือ” (อิบนุสฺ สุนนีย์ 334)

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

ความว่า : โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! ได้โปรดคุ้มครองฉันจากความชั่วร้ายของพวกเขาด้วยวิธีที่พระองค์ทรงประสงค์” (พร้อมทั้งฟุ่จิดไปยังศัตุร) (มุสลิม 4/2300)

บทที่ 8
ดุอาอ์เพื่อขอให้ศัตรูพ่ายแพ้

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน พระผู้ทรงประทานกิตาบ(คัมภีร์)ลงมา พระผู้ทรงจับไว้ใน การสอบสวน ได้โปรดทำให้กลุ่มพันธมิตรพ่ายแพ้ โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! ได้โปรดทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ และโปรดเขย่าจิตใจของพวกเขาให้สั่นสะท้าน” (ให้ตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่ไปยัง ศัตรู) (มุสลิม 1742)

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمِ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน พระผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมา พระผู้ทรงขับเคลือนเมฆ พระผู้ทรงทำให้กลุ่มพันธมิตรพ่ายแพ้ ได้โปรดทำให้พวกเขาพ่ายแพ้(พร้อมกับฟุ้งเจตนาอย่าง แน่วแน่ไปยังศัตรู) และโปรดทำให้พวกเรา มีชัยชนะเหนือพวกเขา” (มุสลิม 675)

บทที่ 9

ดุอาห์กุนตนาซึละฮฺในละหมาด

1. ความหมายของกุนตนาซึละฮฺ

กุนตนาซึละฮฺ คือการอ่านกุนตนาในละหมาดอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ดีต่อประชาชาติอิสลาม ดังเช่นความแห้งแล้ง โรคระบาด ภัยพิบัติต่างๆ ความกลัว การทารุณกรรมหรืออธรรมจากพวกปฏิเสธศรัทธาต่อคนชนผู้ศรัทธา (มุสลิม)

2. เวลาที่ส่งเสริม(สุนัต)ให้อ่านกุนตนาซึละฮฺ

กุนตนาซึละฮฺ มีบัญญัติให้ปฏิบัติขณะหรือหลังจากเกิดความชั่วร้ายดังกล่าวข้างต้นในทุกๆ เวลาละหมาด ฟัรฎูทั้งห้าตามทัศนะของมัซฮับซาฟีอี ไม่ว่าจะเป็ละหมาดที่อ่านเสียงดังหรือเบาและละหมาดญุมอัตตามทัศนะของอิหม่ามอัช-ชาฟีอี (อัล-อุมม์ 1/236 อัล-มััจญ์มูฮฺ 3/45 เอาnulมะอฺญุด 4/316)

อิบนุ อับบาส เล่าว่า “ท่านรَسُول ค็อลลิลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลิม อ่านกุนตนา(นาซึละฮฺ)เป็นเวลาหนึ่งเดือนติดต่อกันในเวลาซุฮฺร อัสริ มัฆริบ อีซาศ์ และศุบฮฺ หลังกล่าวคำว่า

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

ช่วงอิอฺติดาของริอ์กอัตสุดท้าย ท่านได้ขอดุอาห์(ให้อัลลอฮฺลงโทษ)ลงยังหมู่บ้านต่างๆของเผ่าสุลัยม์คือพวกเราอะอัล พวกซัควานและพวกอิศียะฮฺ ส่วนมะอฺญุมข้างหลังท่านก็กล่าว “อามีน” (หะสัน บันทีกโดย อบู ดาวูด 1430 อิบนุ คุซัยมะฮฺ 618)

3. กุนตนาซึละฮฺในละหมาดสุนัต

ตามทัศนะของอิหม่ามอัช-ชาฟีอี : อนุญาตให้อ่านกุนตนาซึละฮฺในละหมาดอีต ละหมาดขอฝน เมื่อเกิดวิกฤต แต่ถ้า ไม่มีวิกฤตใดๆ ก็ถือว่าเป็นมักรูฮฺ (อัล-อุมม์ 1/272)

4. เป้าหมายของกุนตนาซึละฮฺ

จุดประสงค์ของมุสลิมในการอ่านกุนตนาซึละฮฺมีสองประการสำคัญ คือ

1. เพื่อวิงวอนขอให้มุสลิมอยู่ในความปลอดภัย

2. เพื่อสาปแช่งให้เกิดความพินาศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้อธรรม อบู สุรียเราะฮฺกล่าวว่า : แท้จริงท่านนบีไม่อ่านกุนตนา(นาซึละฮฺ)นอกจากเมื่อท่านต้องการวิงวอนขอดุอาห์ให้ประสบกับความดีหรือความปลอดภัยแก่ผู้ศรัทธา หรือขอดุอาห์ร้ายและสาปแช่งแก่คนชั่วเท่านั้น” (เศาะฮีหฺ อิบนุ คุซัยมะฮฺ 619)

ดังนั้นอบู สุรียเราะฮฺ จึงอ่านกุนตนาซึละฮฺในละหมาดซุฮฺร อีซาศ์ และศุบฮฺ และขอดุอาห์ความปลอดภัยแก่บรรดาผู้ศรัทธาและดุอาห์สาปแช่งแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา (มุสลิม 676) และเมื่อมุสลิมมีชัยชนะเหนือศัตรู(ที่ถูกดุอาห์สาปแช่ง)แล้วก็ให้หยุดอ่านดุอาห์นาซึละฮฺเสีย (ญะอะอีฟ มัจญ์มะฮฺ อัช-ชะวาอิด 2/137)

5. ส่วนหนึ่งของดุอาอ์ในปี คีอิลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในกนูตนาซีละฮฺ

اللَّهُمَّ الْعَن ... وَالْعَن أَنْصَارَهُ وَجُنُودَهُ

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ! ได้โปรดสาปแช่ง(ระบุนซ็อศ็ัตรูหรือกลุ่มพันธมิตรหรือประเทศของศ็ัตรู) และ โปรดสาปแช่งลูกสมุนและทหารของพวกเขา” (มุสลิม 675)

اللَّهُمَّ أَنْجِ ... اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى ... اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ! ได้โปรดคุ้มครอง(ระบุนซ็อมุสลิมที่ถูกข่มเหง)ให้ปลอดภัย โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! ได้โปรดคุ้มครองบรรดาศรัทธาชนผู้อ่อนแอ (ระบุนซ็อบรรดามุอ์มินที่ขอความคุ้มครอง)ให้ปลอดภัย โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! โปรดลงโทษอย่างหนักแก่ (ระบุนซ็อศ็ัตรูหรือกลุ่มพันธมิตรหรือประเทศ) โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! โปรดทำให้พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งเหมือนกับความแห้งแล้งที่ได้ประสบในสมัยนบียูซุฟ” (มุตตะฟีก อัดยฮฺ อัล-นุคอรีย์ 6/105 มุสลิม 1/467)

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِ...

ความว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! โปรดสาปแช่ง...”(ระบุนซ็อศ็ัตรูกลุ่มพันธมิตรหรือประเทศ) 3 ครั้ง (อัล-นุคอรีย์ 2934)

5. ดุอาอ์กนูตของท่านอุมัร เราะอะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ عَذَّبْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالَفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أقدامَهُمْ، وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ

يُؤْفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنْصُرُهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا
مِنْهُمْ

ความว่า : โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ เราขออภัยโทษต่อ
พระองค์ เราไม่ปฏิเสธ(กัฟุร)ต่อพระองค์และเราศรัทธาต่อพระองค์ เราละทิ้งผู้ทรยศต่อ
พระองค์ โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! แต่พระองค์เท่านั้นเราทำอิบาดะฮ์ และเพื่อพระองค์เท่านั้น
เราละหมาดและก้มกราบ(สุญูด) และยังพระองค์เท่านั้นเราพยายามและทำงาน เราหวังใน
เราะฮ์มัตของพระองค์ และเราเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ แท้จริงการลงโทษที่หนัก
ของพระองค์นั้นจะต้องประสบกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอน โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน!
โปรดลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวยิวและคริสตที่คอยขัดขวางหนทางของพระองค์
ตลอดเวลา ทั้งยังปฏิเสธศาสนา(รลูล)ของพระองค์ และทำสงครามกับบรรดาอะลีย์ผู้ใกล้ชิดของ
พระองค์ โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! โปรดทำให้คำพูดของพวกเขาขัดแย้งกัน โปรดทำให้เท้าของ
พวกเขาสั้นไหว โปรดทำให้การรวมตัวกันของพวกเขาสลายลง และโปรดลงโทษทัณฑ์บนพวก
เขา ซึ่งพระองค์ไม่ทรงละมันจากบรรดาผู้ธรรม โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน! โปรดประทานอภัย
แก่บรรดามุอิมินและมุสลิมทั้งชายและหญิง โปรดทำให้พวกเขาปรองดองกันและโปรดทำให้
จิตใจของพวกเขาอ่อนโยนรักใคร่ซึ่งกันและกัน โปรดทำให้ในหัวใจของพวกเขาเปี่ยมด้วยอิ
หม่านและหิกมะฮ์(วิทย์ปัญญา) โปรดทำให้พวกเขายึดมั่นบนแนวทางศาสนาของรลูลของ
พระองค์ โปรดให้การสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาให้ได้ปฏิบัติตามสัญญาที่พระองค์ทรงได้
สัญญาไว้กับพวกเขา และโปรดทำให้พวกเขามีชัยเหนือศัตรูของพระองค์และศัตรูของพวกเขา
โอ้พระองค์ผู้สมควรแก่การรักดีอย่างแท้จริง! ได้โปรดให้เราเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขา” (อิบนุ
อบี ซัยบะฮ์ 1/16/2 อัล-บัยฮะกีฮ์ 2/210)

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .